
 
 
 

 

ประเดน็ข่าว หมายเหต ุ
โรคพิษสุนัขบ้า 
สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์, 77 kaoded  
    -เสนอข่าว สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้จัดหน่วยสัตวแพทย์พระราชทาน ให้บริการตรวจ
รักษา ฉีดวัคซีน และทำหมันแก่สัตว์เลี้ยง ให้กับประชาชน ในพระนาม สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ที่ จ.ร้อยเอ็ด ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 มีเป้าประสงค์ให้ไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรค
พิษสุนัขบ้าในประเทศไทยในปี 2563 สอดคล้องกับแนวทางขององค์กรอนามัยโลกที่มีพันธสัญญาให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดจากโลก
ภายในปี 2573 

- 

สารเคมอีันตรายทางการเกษตร 
สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ 
    -เสนอข่าว นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง
ควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้สั่งบรรจุในระเบียบวาระการ
ประชุมวันที่ 20 พ.ย. ขอให้ติดตามผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่จะมีไปถึงรัฐบาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมสนับสนุนมติ  
คกก.วัตถุอันตรายแบนสารฯ รวมทั้งไม่สนับสนุนการหาสารเคมีทดแทน แต่มุ่งมั่นส่งเสริมสนับสนุนโครงการเกษตรอินทรีย์เป็น
วาระแห่งชาติ ทั้งนี้  อยากให้หน่วยเฝ้าระวังสุ่มตรวจสอบ ผัก ผลไม้ และยาปราบศัตรูพืช โดยก .สาธารณสุข ก.เกษตรฯ ก.
อุตสาหกรรม ร่วมมือกับดีเอสไอดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง  
สือ่ที่นำเสนอ: เว็บไซตป์ระชาชาติธุรกิจ 
   -เสนอข่าว  กรมวิชาการเกษตรออกคำสั่งเรื่องการดำเนินการกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่ ระบุให้สารเคมีกำจัดวัชพืชที่มี
อันตรายร้ายแรง ได้แก่ พาราควอต-ไกลโฟเซต-คลอร์ไพริฟอส จะต้องแจ้งปริมาณที่มีไว้ในครอบครองภายใน 15 วัน มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2562 
    ศ.ดร.รังสิต สุวรรณมรรคา ผู้เชี่ยวชาญด้านวัชพืช ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา ม .เกษตรศาสตร์ กล่าวว่า สารเคมี
การเกษตรทดแทน 16 ชนิดที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำให้ใช้  มีเพียงกลูโฟซิเนตเท่านั้นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงที่จะใช้ทดแทนกัน
ได้มากที่สุด แต่มีราคาแพง 
   ด้านนายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย กล่าวว่า หลังวันที่ 1 ธ.ค. ผู้ครอบครองจะมีความผิดตาม
กฎหมายและมีโทษสูงมาก จะรวบรวมสารเคมี 29,000 ตัน ไปเททิ้งที่ก.อุตสาหกรรม ก.สาธารณสุข ก.เกษตรฯ และกรมวิชาการ
เกษตร ในฐานะที่ทำใหส้ารเหล่านี้ผิดกฎหมายและไม่มีทางออกให้กับเกษตรกร และจะเริ่มกระบวนการฟ้องศาลปกครองใหม่ทันที  

- 

กัญชาทางการแพทย ์
สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ  คอลัมน์ สุขภาพหรรษา 
    -เสนอบทความ โดยหมอดื้อ กล่าวถึงนโยบายและทิศทางการใช้กัญชาทางการแพทย์ (ตอน3) ว่า การส่งเสริมให้ประชาชน
เข้าถึงการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์อย่างแท้จริง ต้องไม่มุ่งเพียงส่งเสริมบทบาทของหน่วยงานของรัฐ แต่ต้องให้
ความสำคัญกับการส่งเสริมการเข้าถึงการใช้กัญชาวิถีชาวบ้านไปพร้อมกันด้วย ทั้งการเข้ามามีบทบาทของหมอพื้นบ้านและการ
สนับสนุนให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ระบบการควบคุมกัญชาของประเทศไทยจึงต้องปลดล็อกการเข้าถึงกัญชาเสรีทีละ
ระดับ โดยขณะนี้ประเทศไทยได้ผ่านระยะที่มีการอนุญาตการปลูกและการผลิตกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์แล้ว และ
อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระยะการปรับการเข้าถึงกัญชาสู่ระดับชุมชน  

- 

รมช.สธ.ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน จ.สุราษฎร์ธาน ี
สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ thaigov 
    -เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรพ.พุนพิน และศูนย์สาธิตจิตสังคมบำบัด รพ.สวนสราญรมย์ จ.
สุราษฏร์ธานี และกล่าวว่า รพ.สวนสราญรมย์เป็นรพ.เดียวของกรมสุขภาพจิตที่มีสถานที่เฉพาะสำหรับบำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยจิต
เวชจากการใช้สารเสพติดที่กรมคุมประพฤติส่งมาบังคับบำบัดแบบไม่เข้มงวด ตามแนวคิดชุมชนบำบัด เน้นการจัดการ 4 ด้าน คือ

- 

ประจำวันที ่

17 พฤศจิกายน2562 
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พฤติกรรม อารมณ์ สติปัญญาและจิตวิญญาณ อาชีพและการอยู่รอด มีผู้บำบัดครบระยะที่กำหนด ร้อยละ 87 หลบหนี ร้อยละ 7 
ผู้ป่วยไม่กลับไปเสพซ้ำในระยะ1ปี ร้อยละ 64 นอกจากนี้ ได้เตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยเป็นศูนย์เชี่ยวชาญจิตเวช
ผู้สูงอายุของภาคใต้ ให้การบำบัดทั้งการใช้ยาและไม่ใช้ยา รวมทั้งสร้างเครื่องมือคัดกรองโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ รักษาผู้สูงอายุ
จากจิตเวชเรื้อรังและจิตเวชจากการใช้สารเสพติด หลังจากนั้น รมช.สธ.และคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานคุ้มครองและ
พัฒนาอาชีพภาคใต้ (บ้านศรีสุราษฎร์) ก่อนเดินทางต่อไปยังรพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี  
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, ไทยรัฐ 
    -เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวว่า รมว.สธ.ได้เห็นชอบและจะช่วยเหลือการขอแปรญัตติงบประมาณ
พัฒนาระบบสมุนไพร เพื่อนำมาพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนที่รวดเร็วขึ้น โดยแยกกองพัฒนางานสมุนไพรและโอนย้ายเจ้าหน้าที่
มาดำเนินการโดยเฉพาะ ทำให้รวดเร็วมากขึ้น เป็นการดำเนินงานตามพ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 เพื่อดึงผลิตภัณฑ์
สมุนไพรทั้งหมดเข้าสู่ระบบ  

- 

สมาร์ท ฮอสปิทัล 
สื่อที่นำเสนอ : มติชน 
    -เสนอสกู๊ปข่าว รพ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ได้พลิกโฉมเป็นรพ.เอกชน ภายใต้การรักษาตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เข้ารับบริการ ด้วยการปรับปรุงสถานที่ของรพ.ให้สะอาด สบายตา ทันสมัย พร้อมทั้ง
นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการลดขั้นตอน นอกจากนี้ ยังมีแผนพัฒนาต่อยอดเป็น Digital hospital นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้บริการ
ทางการแพทย์และกระบวนการทำงานครอบคลุมทุกกลุ่มงาน และเร่งพัฒนาระบบการตรวจรักษาทางไกล (Telemedicine) ให้
ประชาชนชายขอบได้รับการรักษาใกล้บ้าน ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน 

- 

มาตรการความปลอดภัยห้องฉุกเฉิน 
สื่อที่นำเสนอ : the bangkokinsight 
    -เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. โพสต์เฟซบุ๊ค 7 มาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทในรพ. 1.รพ.จัดทำแนวทางปฏิบัติ
ป้องกันและจัดการความรุนแรง ทบทวน ฝึกซ้อม ปรับปรุง 2.จัดระบบควบคุมประตู หรือมีทางเข้า-ออก หลายช่องทาง 3.จัด
สถานที่พักคอยสำหรับญาติ จำกัดการเข้า-ออก 4.ตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้พร้อมใช้งานและติดตั้งเพิ่มในจุดเสี่ยง 5.จัดระบบคัด
กรองโดยเฉพาะผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน สื่อสารกับญาติผู้ป่วยเป็นระยะ 6.จัดเวรยามตลอด 24 ชม. 7.จัดหาสัญญาณเตือนภัยหรือ
อุปกรณ์ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินและมีช่องทางแจ้งเหตุด่วนกับตำรวจ ฝ่ายปกครอง  พร้อมติด #หยุดทะเลาะวิวาทในห้องฉุกเฉิน 

- 

การใชย้าไม่สมเหตุผล 
สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์ 
    -เสนอข่าว นพ.กำพล กาญจโนภาส รองประธานคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเฉพาะประเด็น ว่าด้วยการจัดการเชิง
ระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล กล่าวว่า การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็นหนึ่งในประเด็นที่จะนำเข้าพิจารณาในสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติครั้งที่ 12 วันที่ 18-20 ธ.ค.นี้ ตั้งแต่การสร้างจิตสำนึกที่ดีและการตระหนักรู้ของบุคคล การบริหารจัดการระบบยาที่ดี 
และการกำกับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ   
     นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ระบุว่า ร่างมติควรให้ความสำคัญเขตเมือง
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีประชากรมาก แต่พื้นที่นิติบุคคล เช่น คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร ไม่มีอสม.เหมือนต่างจังหวัด อีกพื้นที่
หนึ่งที่ไม่มีข้อมูลและไม่มีกลไกติดตามคือพื้นที่ทหาร ด้านตัวแทนครูจากก.ศึกษาธิการ เสนอว่าควรมีหน่วยงานของสธ.มาใหค้วามรู้ 
ให้คำแนะนำ อบรมการบริหารจัดการยา และวางระบบการส่งต่อเด็กไปยังสถานพยาบาล 
    นายชัยณรงค์ สังข์จ่าง ผอ.สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สป.สธ. ยกตัวอย่างชุมชนบ้านตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ซ่ึง
ทำเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยมีคณะกรรมการที่นายก อบต. เป็นประธาน รพ.สต.เป็นเลขาฯ มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู 
โต๊ะอิหม่าม แกนนำชุมชนอีก 4-5 คนร่วมกันเขียนแผนงาน  

- 

อาหารเสริมผิดกฎหมาย 
สื่อที่นำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ 
    -เสนอสกู๊ปข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. เผยสถิติผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ทำผิดกฎหมาย มีทั้งผิด GMP 
ฉลาก อาหารปลอมปนเปื้อน รวมถึงโฆษณาเกินจริงทางเว็บไซต์จำนวนมาก โดยตั้งแต่เดือนต.ค. 2561- ต.ค. 2562 มี 25 ราย ที่
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กระทำผิดตามพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522     

ผลตรวจสอบน้ำส้มคั้น 
สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ประชาไท, เว็บไซต์สยามรัฐ, เนชั่นทีวี, workpointnews, ThaiPBS, 
Newtv, TNN, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวอิศรา 
    -เสนอข่าว ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยผลทดสอบน้ำส้มคั้นสดและน้ำส้ม 100% จำนวน 30 ตัวอย่าง 
เดือนส.ค. 2562 โดยเก็บจากสถานที่จำหน่ายน้ำส้มคั้นสด 25 ตัวอย่าง ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และเชียงใหม่ และน้ำส้มบรรจุ
กล่องพาสเจอร์ไรซ์ ท่ีระบุบนฉลากว่าเป็นน้ำส้ม 100% 5 ตัวอย่าง พบสารเคมีทางการเกษตรตกค้าง 18 ตัวอย่าง พบสารกันบูด 4 
ตัวอย่างแต่ไม่เกินมาตรฐาน ปริมาณน้ำตาลเฉลี่ย 9.84 กรัม/100 มล. 
   ด้านนางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงาน Thai-PAN ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานการตกค้างของสารเคมี
ทางการเกษตรในน้ำส้มคั้นสดและน้ำส้ม 100% จาก อย. จึงเสนอให้สธ.เฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในน้ำส้มและผลิตภัณฑ์น้ำผักผลไม้
ต่อเนื่องเป็นระยะจนมั่นใจว่าไม่มีการตรวจพบสารตกค้าง และประกาศให้ผู้บริโภครับทราบข้อมูลทุกครั้ง เสนอให้ก .เกษตรฯ 
ควบคุมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในการผลิตพืชอาหารอย่างเข้มงวด 
   ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา กล่าวว่าการทดสอบไม่พบยาปฏิชีวนะในทุก
ตัวอย่าง ไม่ได้ยืนยันว่าไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะ เพราะจากงานวิจัยปีล่าสุด พบว่าสวนส้มมีการใช้ยาปฏิชีวนะถึง 95% การใช้ยา
ปฏิชีวนะในการปลูกส้มอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนงาน หากตกค้างย่อมส่งผลต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม คาดหวังว่ารัฐบาล
จะกำกับให้มีนโยบายที่ชัดเจนในการลดการใช้ยาปฏิชีวนะในทางการเกษตรและยกเลิกการใช้ รวมถึงสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ 

- 

วัคซีนโรคหัด 
สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ 
    -เสนอข่าว นพ.ปรีดา วรหาร นพ.สสจ.เลย เปิดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ขวบ ตามแผน
เร่งรัดกำจัดโรคหัดของประเทศไทย ปี 2562-2563 

- 

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์ 
  -เสนอข่าว นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นพ.สสจ.ตรัง เชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ เข้ารับ
การฉีดวัคซีนฟรี  
อากาศหนาว 
สื่อที่นำเสนอ : สปริงส์นิวส์, เว็บไซต์สยามรัฐ, ไอเอ็นเอ็น 
    -เสนอข่าว ที่ รพ.สต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ผู้สูงอายุเข้ารับการตรวจสุขภาพกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. 
เพื่อคัดกรองโรคและขอคำปรึกษาด้านการรักษาสุขภาพ หลังสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิลดลงและเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว 

- 

บริจาคอวัยวะ  
สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, ไทยรัฐออนไลน์, สปริงส์นิวส์, เว็บไซต์เดลินิวส์ 
    -เสนอข่าว นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผอ.รพ.ร้อยเอ็ด พร้อมคณะ มอบพวงหรีดจาก ผอ.ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ  สภากาชาดไทย 
และศูนย์รับบริจาคดวงตา สภากาชาดไทย เพื่อแสดงความขอบคุณ นายชาคริต เดิมบุรี อายุ 27 ปี ชาว ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและเป็นผู้บริจาคอวัยวะรายที่ 4 ของรพ.ร้อยเอ็ด โดยพ่อแม่และภรรยาได้เห็นชอบบริจาค
อวัยวะคือ ตับ ไต และดวงตา ให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยที่รอรับบริจาคต่อไป                

- 

 


